

กนอ. ร่วมกับ ส.อ.ท. จัดสัมมนาวิชาการ ECO INNOVATION FORUM 2020 ชูแนวคิด “ปรับตัว ให้อยู่รอด ทางออกอุตสาหกรรม 4.0 ในยุค New Normal”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 Eco Innovation Forum 2020 ภายใต้แนวคิด “ปรับตัวให้อยู่รอด ทางออกอุตสาหกรรม 4.0 ในยุค New Normal ” ในวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ ห้อง GH 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวันที่ 24 กันยายน 2563 และมอบนโยบายทางออกของอุตสาหกรรม 4.0 ในยุค New Normal รวมทั้งมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณให้กับนิคมอุตสาหกรรม / ท่าเรืออุตสาหกรรม / โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระดับต่างๆ ซึ่งในปีนี้เป็นวาระพิเศษครบรอบ 20 ปี แห่งการดำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นในปี 2542 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราจะเห็นถึงพัฒนาการของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ก้าวกระโดดสู่เป้าหมาย ของการเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอันดับต้นๆของทวีปเอเชีย โดย กนอ. มีเป้าหมายสำคัญ ที่จะนำพานิคมอุตสาหกรรมที่เปิดดำเนินการแล้วทั้ง 39 แห่งในประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้ทั้งหมด ภายในปี 2568

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการหาแนวทางการปรับตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ และการหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวข้ามสถานการณ์นี้ ภายในงานสัมมนานี้ กนอ. สอท. พันธมิตรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จะได้มาร่วมกันหาแนวทางการปรับตัวปรับกลยุทธ์เพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่รอดและยังคงต่อยอดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และลดของเสียในการผลิต ปรับปรุงคุณภาพการผลิต และหาหนทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ภายใต้นโยบาย BCG (Bioeconomy, Circular Economy, Green Economy) ของรัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญ กับการดำเนินงานตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสู่ Industry Transformation รวมทั้งการวางแนวทางการสร้างสมดุลทาง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

สำหรับไฮไลท์ของทุกปี คือ การมอบโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณ ให้กับนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองเป็น นิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งในปีนี้มีนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองในระดับ Eco-World Class จำนวน 3 แห่ง ระดับ Eco-Excellence จำนวน 13 แห่ง Eco-Champion จำนวน 34 แห่ง นิคม/ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 จำนวน 3 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 จำนวน 5 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory) จำนวน 29 แห่ง และโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 35 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง Water Footprint อีก 7 แห่ง